

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.50 อ่อนค่าเกาะกลุ่มภูมิภาค ให้กรอบแกว่งวันนี้ 34.25-34.70

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ส.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.50 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.35 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ตามทิศทางของบอนด์ยีลด์ที่กลับมาฟื้นตัวเพิ่มขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อคืนนี้ออกมาดี ทั้งยอดขายบ้านมือสองและดัชนีภาคบริการ ขณะที่ราคาทองในตลาดโลกปรับตัวลดลงกว่า 30 ดอลลาร์/ออนซ์

"บาทเคลื่อนไหวตามตลาดโลก โดยเกาะกลุ่มไปกับภูมิภาค ระหว่างวันทิศทางค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยที่เข้ามาใหม่" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.25 - 34.70 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 146.03 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 145.57 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1120 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1138 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.341 บาท/ดอลลาร์

-ภาคเอกชนทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จะหารือร่วมกับน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในวันนี้ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน

-ร.มว.พาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน Soft Power ให้เป็นกลไกหลักในการช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพราะปัจจุบันการค้าไม่ใช่แค่การส่งออกเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความคิดสร้างสรรค์ ความนิยมในอัตลักษณ์ความเป็นไทย และ ภูมิปัญญา ที่สามารถใช้ในการสร้างรายได้เข้าประเทศได้ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงพา ณิชย์ทำการขับเคลื่อน Soft Power อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นอีกแรงหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

-ร.มว.คลังแนะภาคการผลิตไทยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เร่งแก้โลกร้อนตามเป้าหมายสหประชาชาติ หากนิ่งเฉยจะกระทบส่งออกสินค้าไม่ได้ ต่างชาติหอบเงินลงทุนหนี เตรียมใช้ TDX ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

-นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า 4 เดือนสุดท้ายปี 2567 (ก.ย.-ธ.ค.) สมาคมกังวลเรื่องการระบาดของโรคฝีดาษวานรในไทยเพราะธุรกิจเพิ่งฟื้นจากวิกฤตโควิด-19 ไม่นาน ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการรับมือ เช่น มีจุดกักและคัดกรองคนที่เดินทางมาจากแอฟริกา เพื่อตัดไฟแต่ต้นลมเพราะไม่ยากเจ็บซ้ำอีก และยังมีปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลออีก คาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะเข้าป่าตามเป้า 36.7 ล้านคน แต่ค่าใช้จ่ายต่อคนยังต่า น้อยกว่าปี 2562 จึงทำให้เป้าหมายรายได้รวม 3.5 ล้านล้านบาทเป็นเรื่องท้าทายมาก

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.1 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน จากระดับ 54.3 ในเดือน ก.ค.

อย่างไรก็ดี ดัชนี PMI ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้การขยายตัวของภาคธุรกิจสหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของภาคบริการ ขณะที่ภาคการผลิตอยู่ในภาวะหดตัว

-กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 4,000 ราย สู่ระดับ 232,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 230,000 ราย

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (22 ส.ค.) โดยดอลลาร์ฟื้นตัวหลังจากที่อ่อนค่าลงติดต่อกันหลายวัน ขณะที่นักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในวันที่

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (22 ส.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในวันที่ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

-นักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีจนถึงวันเสาร์นี้ (22-24 ส.ค.) เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% หรือ 0.50% หลังจากรายงานการประชุมประจำเดือนก.ค.ของเฟดบ่งชี้ว่า กรรมการเฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้